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Fyrirspurn
til umhverfisráðherra um ferðir hreyfihamlaðra á vélknúnum ökutækjum utan vega.

Frá Kristjáni Þór Júlíussyni.

Hvað líður undirbúningi lagafrumvarps sem heimili ferðir hreyfihamlaðra á vélknúnum
ökutækjum utan vega á leiðum sem aðeins er leyft að fara um fótgangandi, svo þeim sé gert
kleift að njóta útivistar sem er þeim annars illmöguleg, t.d. stangveiða eða ferða um þjóð-
garða og önnur vernduð svæði?

Skriflegt svar óskast.


